

**TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ**

\*

Số 11-CT/TU

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Quảng Trị, ngày 08 tháng 11 năm 2021*

## **CHỈ THỊ**

### **CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

#### **về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và cải cách tư pháp trong tình hình mới**

-----

Trong những năm qua, cùng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, công tác nội chính đã đạt được những kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các cơ quan nội chính đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về lĩnh vực nội chính và cải cách tư pháp (CCTP). Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức thi hành pháp luật và các hoạt động tư pháp được tăng cường; công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Các vụ việc phức tạp được tập trung giải quyết kịp thời; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển biến tích cực, ngày càng nâng cao về chất lượng. Các cơ quan nội chính đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và CCTP, tạo chuyển biến về nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về công tác nội chính và CCTP. Những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn, công tác nội chính còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, bất cập: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, CCTP của một số địa phương, cơ quan, đơn vị, có lúc, có nơi chưa sâu sát; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn mang tính hình thức; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan nội chính có lúc chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát thiếu thường xuyên; tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc còn chậm, vẫn còn những bản án, quyết định bị cấp phúc thẩm hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; công tác thi hành án dân sự còn gặp nhiều khó khăn. Một số chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, CCTP triển khai thực hiện hiệu quả chưa cao.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp; việc khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù khi Nhà nước thu hồi đất, khai thác tài nguyên khoáng sản có chiều hướng gia tăng, dễ phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy; tội phạm phi truyền thống... Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa đầy đủ và sâu sắc, nên vẫn còn biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và CCTP trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan nội chính tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

**1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ nội chính và CCTP:** Chương trình hành động số 21-NQ/TU, ngày 17/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, phần về công tác nội chính và CCTP; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược CCTP đến năm 2020... và các văn bản khác của Trung ương, Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính và CCTP.

**2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan nội chính, tư pháp, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp.** Cấp ủy các cấp, đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm cao nhất về công tác nội chính, CCTP. Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chỉ đạo bổ sung, kiện toàn Tổ giúp việc cho ban thường vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và CCTP.

**3. Các cơ quan nội chính chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai**

thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phối hợp tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh mạng, an ninh kinh tế; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; những bức xúc của người dân, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ; tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các chiến lược quốc phòng, an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, “thế trận quốc phòng toàn dân” và “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc; tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, tội phạm “tín dụng đen, cho vay lãi nặng”, tội phạm có hình thức “bảo kê” và “đòi nợ thuê”, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động có tính chất “xã hội đen”. Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật.

**4.** Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính ở tất cả các khâu, từ công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, khởi tố, điều tra, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, truy tố, xét xử, thi hành án. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án các cấp và các tổ chức hỗ trợ tư pháp (luật sư, công chứng, giám định, đấu giá tài sản...); nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng người, đúng tội; không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tố tụng, hành chính tư pháp.

**5.** Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và các quy định của Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các loại tranh chấp, khiếu kiện; xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp.

**6.** Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với các cơ quan nội chính; xây dựng tổ chức đảng trong các cơ quan nội chính thật sự trong sạch, vững mạnh,

gương mẫu, tiêu biểu; tiếp tục củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng, năng lực, trình độ, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ khối nội chính, tư pháp và bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đưa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính, CCTP vào chương trình công tác hàng năm của cấp ủy các cấp.

**7.** Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh lãnh đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả cơ chế giám sát các chủ trương, chính sách pháp luật về công tác nội chính và CCTP. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường công tác giám sát việc chấp hành pháp luật của cơ quan và người đứng đầu các cơ quan tư pháp.

**8.** Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực CCTP; chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện tốt công tác CCTP trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác CCTP.

**9.** Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác nội chính và CCTP. Đề cao trách nhiệm của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong tham mưu, đề xuất giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, CCTP; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nội chính trên địa bàn; đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý những vụ việc, vụ án theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ trì tổ chức phối hợp hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính và các cơ quan có liên quan đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, trực tiếp, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, CCTP.

**10.** Chủ động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nội chính, CCTP theo đường lối của Đảng và theo phân cấp trên cơ sở đặc điểm, tình hình của tỉnh; đa dạng hóa hình thức hợp tác. Tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác với các tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có chung đường biên giới trong công tác bảo

đảm an ninh, trật tự, tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

**11.** Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động cho các cơ quan nội chính. Hằng năm, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp xem xét hỗ trợ kinh phí cho cơ quan nội chính và các cơ quan được giao nhiệm vụ có tính chất nội chính để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch để thực hiện Chỉ thị này.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.

**Nơi nhận:**

- Ban Bí thư Trung ương,
- Ban Nội chính Trung ương, (đề b/c)
- UBKT Trung ương,
- Văn phòng TW Đảng,
- Đảng ủy Quân khu 4,
- Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, BCS đảng,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**

**Lê Quang Tùng**